

Hội thảo trực tuyến: “Xây đắp tương lai tại Úc, khai mở cơ hội toàn cầu”

Phần 3 – Hoạch định nền tảng tài chính vững chắc tại Úc

Sau phần chia sẻ từ phía đại diện AIMS cũng như là sở di trú Queensland thì chúng ta đi đến một phần vô cùng quan trọng đã chính là hoạch định nền tảng tài chính vững chắc tại Úc. Với mạng lưới kết nối toàn cầu cũng như là dịch vụ tài chính quốc tế chuyên biệt tại hơn 30 quốc gia và hơn 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại thị trường Việt Nam HSBC tự hào hỗ trợ khách hàng và có thể hỗ trợ cả gia đình khách hàng xây dựng một cuộc sống thịnh vượng ở bất kỳ nơi đâu thông qua dịch vụ ngân hàng cao cấp HSBC Premier. Do vậy tôi xin hân hạnh giới thiệu Cô Tuấn Anh - giám đốc quan hệ khách hàng Premier tại HSBC Việt Nam sẽ chia sẻ với chúng ta kế hoạch kết nối tài chính trước khi đến Úc và đặc quyền toàn cầu từ HSBC Premier dành cho quý khách và gia đình, xin mời cô Tuấn Anh ạ

Tuấn Anh cảm ơn Trang, lời đầu tiên thì Tuấn Anh rất là cảm ơn phía AIMS đã có những trao đổi về những kế hoạch đầu tư, định cư tại Úc. Khi mà anh Minh nói về các kế hoạch giải pháp đầu tư tại Úc thì mình sẽ nghĩ đến tiếp theo là các kế hoạch chuyển tiền đề đầu tư và mình cần có một tài khoản. Quý vị có thể hình dung ở đây là HSBC có thể mang đến những quyền lợi gì cho quý vị. Có thể quý vị đã nghe về một tài khoản Premier ở HSBC nhưng mà cũng có thể chưa hiểu rõ được tất cả những quyền lợi mà khách hàng có được một tài khoản Premier ở HSBC Việt Nam. Tại HSBC Việt Nam chúng tôi có thể mở được 1 tài khoản tại nước ngoài cho quý vị khi mà quý vị duy trì một tài khoản Premier tại Việt Nam. Có thể nhiều người sẽ hình dung tại sao mình có thể mở được 1 tài khoản nước ngoài khi mà quý khách chưa có qua đến bên nước sở tại? Vì chúng tôi có một trung tâm mở tài khoản quốc tế có thể giúp quý vị làm được điều này. Đây là một quyền lợi rất là tốt cho quý vị, thậm chí khi là quý vị chưa bay qua tới nước sở tại nhưng quý vị có thể không tốn một tấm vé máy bay để bay qua đó đặt một cuộc hẹn với nhân viên ngân hàng để mở tài khoản. Chúng tôi có thể làm việc từ Việt Nam điền đơn, để mà quý vị có thể ký tại HSBC Việt Nam. Đó là một quyền lợi rất nổi trội mà không hề tốn một đồng phí nào cả. Đó là về việc mở tài khoản nước ngoài, kế tiếp là quyền lợi nổi trội ở đây là giáo dục ở nước ngoài. Vì sao tôi nói đến việc quyền lợi nổi trội về giáo dục ở nước ngoài bởi vì một khi quý vị đã có tài khoản Premier tại HSBC Việt Nam thì con của quý vị từ 15 - 28 tuổi có thể đăng ký mở một tài khoản Premier con hoàn toàn miễn phí, không mất một đồng phí nào cả, và không yêu cầu duy trì số dư tối thiểu cho

tài khoản Premier con. Vì sao tôi nói điều này rất quan trọng bởi vì có một số KH khi có con học ở nước ngoài họ sẽ cảm thấy lúng túng khi mà con đi qua tới nước bên kia thì họ cần phải có thẻ hoặc tài khoản nào đó được sắp xếp trước để mà mọi thứ trôi chảy khi mà con của họ qua tới nước bên kia. Việc mở tài khoản Premier con rất đơn giản, cứ đáp ứng đủ điều kiện là VISA nhập học hoặc là VISA định cư trước khi qua bên kia thì con của quý vị cũng mở được tài khoản Premier từ Việt Nam và kết nối qua tới bên Úc. Đó là một quyền lợi rất là nổi trội. Tiếp theo nữa là khoản vay thế chấp tại nước ngoài, có một số KH có những yêu cầu về vay thế chấp tại nước ngoài thì họ thông thường sẽ tìm đến những công ty tư vấn và công ty luật để có những tư vấn hợp lý cho việc họ cần mua nhà tại nước ngoài. Tại HSBC Việt Nam của chúng tôi vì có lợi thế kết nối với HSBC toàn cầu, chúng tôi có những đội ngũ chuyên biệt để tư vấn về vay thế chấp tại nước ngoài. Điều này sẽ có lợi cho quý vị khi quý vị có nhu cầu xác định được, chúng tôi sẵn sàng kết nối đến với đúng bộ phận tại thành phố hoặc các tiểu bang mà quý vị quan tâm. Thì các bộ phận đó sẽ liên lạc lại với quý khách hàng để mà giải đáp các thắc mắc hoặc là xác định rõ hơn về những nhu cầu nguyện vọng vay thế chấp ở nước ngoài. Thì thay vì quý vị phải trả một khoản phí ở bên ngoài tư vấn thì ở đây chúng tôi vì có tài khoản Premier nên chúng tôi sẵn sàng kết nối quý vị đến bang mà quý vị muốn đầu tư để có thể tư vấn thêm về nhu cầu cụ thể.

Điểm nổi trội mà một tài khoản HSBC Premier tại Việt Nam là gì? Điều tuyệt vời ở đây là quý vị không phải bay qua bên kia như đã trình bày trước đó, thì cái quy trình để mở một tài khoản tại nước ngoài nó rất là đơn giản, khi mà Quý vị có Visa định cư ở tại bên Úc thì chúng tôi sẽ lập tức kết nối với trung tâm mở tài khoản quốc tế thì khi đó chúng tôi sẽ gửi theo cái nhu cầu mở cái tài khoản ở Melbourne Sydney hay là Brisbane thì lúc đó trung tâm mở tài khoản quốc tế sẽ tiếp nhận thông tin của quý vị và đặt cuộc hẹn để mà xác thực cái thông tin và những cái nhu cầu của quý khách khi mà muốn mở tài khoản ở nước ngoài. Thì bước tiếp theo cũng rất là đơn giản, sau khi mà có được xác nhận của quý khách hàng thông qua một cuộc điện thoại từ trung tâm mở tài khoản quốc tế thì họ sẽ giúp quý vị điền đơn xác nhận lại tất cả các thông tin họ điền đơn luôn qua điện thoại luôn và sau đó họ sẽ gửi cho quý vị một cái đơn mở tài khoản để quý vị xác nhận lại tất cả các thông tin của mình và cái việc còn lại nó rất là đơn giản thôi. Đó là quý vị mang cái đơn đó đến HSBC Việt Nam bất kỳ chi nhánh nào gần nhất nơi quý vị muốn đến và nhân viên ngân hàng của chúng tôi sẽ xác thực cái đơn mở tài khoản của quý vị từ Việt Nam sau đó Chúng tôi sẽ chuyển cái bản mềm qua trung tâm mở tài khoản quốc tế và họ sẽ xác minh hồ sơ của quý vị lại một lần nữa. Nếu tất cả đều thỏa mãn thì việc mở tài khoản nó sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng luôn và cái

điều thuận lợi ở đây nữa là khi mà họ đã xác nhận cái việc mở tài khoản cho quý vị họ sẽ có một cái email chào mừng và trong đó cung cấp những cái thông tin rất là rõ ràng để quý vị có thể kích hoạt ngân hàng trực tuyến ngay lập tức luôn. Một khi quý vị kích hoạt ngân hàng trực tuyến thì quý vị có thể liên kết tổng quan toàn cầu cho các tài khoản từ Việt Nam qua Úc và quý vị có thể nhìn thấy trên app HSBC Việt Nam hoặc khi mình đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến sẽ thấy tổng quan toàn cầu của mình luôn. Cái đó là một cái rất là thuận tiện để mình có thể quản lý tài khoản mọi lúc mọi nơi luôn mở cái điện thoại ra một cái là có thể nhìn thấy được hết luôn. Tiếp đến là phần tiếp cận vay thế chấp quốc tế, như hồi nãy tôi có trình bày ở phía trên đó là chúng tôi rất là vui bởi vì có thể có những mạng lưới kết nối toàn cầu để mà hướng dẫn quý vị tới đúng nơi tư vấn cho quý vị đúng những nhu cầu đó. Đương nhiên tất cả nó sẽ có những cái điều khoản và điều kiện tại nước Sở tại nhưng mà cái quyền lợi ở đây là quý vị có được một cái kết nối quốc tế và thông qua HSBC. Đây là giá trị vô hình mà quý vị có thể thấy nhiều khi mình sẽ lúng túng và không biết đi tìm ai. Đây là một cái quyền lợi đặc biệt của mình.

Ở đây tôi xin được nói những cái đặc quyền của Premier, tức là tiện ích của cái tài khoản Premier nổi trội ở đây là gì? Quý vị có thể thấy đem lại rất là nhiều lợi ích, tức là mở được một tài khoản nước ngoài miễn phí mà không tốn một đồng nào hết. Thậm chí tôi kể có những khách hàng của tôi về kể lại rằng là nhiều khi qua tới bên kia rồi xin một cuộc hẹn với lại nhân viên ngân hàng cũng rất là khó vì họ cũng có rất là nhiều khách hàng thì phải mua vé máy bay được qua bên đó rồi xin cuộc hẹn gặp gỡ rồi mới kí, rồi mới chờ đợi mới ra được cái tài khoản nhưng mà chúng tôi có thể làm tất cả những cái việc đó tại Việt Nam, chuẩn bị sẵn hết cho cho khách hàng trước khi mà qua bên kia. Thì những tiện ích của chúng tôi là một khi quý vị đã là khách hàng Premier như tôi đã nói, con cái của quý vị từ 15 tuổi trở lên là đã có một cái tài khoản Premier miễn phí, đi qua bên kia khi nhập học hay tất cả những cái gì thì mọi thứ nó cũng đều sẵn sàng hết và một cái thuận lợi ở đây nữa là khi quý vị đã kết nối được chuyển khoản toàn cầu từ Việt Nam qua Úc hay Úc về Việt Nam thì việc mà chuyển tiền nó vô cùng thuận tiện và đơn giản. Chẳng hạn như bây giờ dịch COVID như thế này thì quý vị cũng nhiều khi cũng hạn chế việc trực tiếp làm lệnh giao dịch tại quầy, thì khi mà quý vị mà bổ sung tất cả những hồ sơ về nguồn tiền cho ngân hàng trước đây rồi thì quý vị có thể hoàn toàn làm từ ở nhà. Đây là một quyền lợi mà vô cùng thuận tiện luôn đối với những quý khách mà cần phải di chuyển nhiều không có thời gian mà đi đến chi nhánh thì hoàn toàn có thể làm được từ ở nhà và cái tài khoản Premier của quý vị tại Việt Nam thì cái thẻ ATM có thể nhiều người chưa có để ý thì khi mà mua cái vé máy bay từ cái thẻ debit card thì sở hữu một

cái bảo hiểm du lịch lên đến là 11,5 tỉ. Đây là những quyền lợi rất là nổi trội mà quý vị nên nhớ dành cho mình.

Tài khoản Premier tại HSBC Việt Nam, quý vị có ba điều kiện sau: Thứ nhất là mình có thể duy trì bằng tài khoản tiền VND là 1 tỷ tối thiểu duy trì trong tài khoản hoặc bằng ngoại tệ tương đương. Thì hiện nay thì quý vị cũng thấy ví dụ như tiền USD theo quy định của ngân hàng nhà nước thì tất cả các ngân hàng cho nông thôn Việt Nam thì đều là không phần trăm, mình tận dụng tiết kiệm đó để mình lấy một cái tài khoản HSBC Premier để mình có nhiều quyền lợi hơn. Trong trường hợp mà quý vị không thể duy trì được cái mức tối thiểu là 1 tỷ thì mình có thể nhận được một khoảng lương ít nhất là 100 triệu một tháng chuyển vào tài khoản, thì tài khoản của quý vị cũng là tài khoản Premier luôn và con cái của quý vị cũng đi theo tài khoản này là Premier luôn. Và điều kiện cuối cùng là trong trường hợp mình không muốn duy trì theo cách tài khoản tối thiểu là 1 tỷ hoặc là nhận lương thì tại HSBC chúng tôi cũng có cái giải pháp là nếu quý vị có một khoản vay thế chấp tại ngân hàng ít nhất là 2,5 tỷ thì quý vị cũng là khách hàng Premier luôn. Nếu trong trường hợp quý vị có bất kì câu hỏi gì về vấn đề mở tài khoản tại nước ngoài trước khi định cư hoặc đầu tư, quý vị đừng ngần ngại liên hệ ngay HSBC Việt Nam chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết tất cả nhu cầu và hỗ trợ giải đáp thắc mắc của quý vị kịp thời. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi chiều thật vui. Tôi xin phép giới thiệu cô Lê Hạnh Vy, vì tôi sẽ nói về phần đối với khách hàng đã có visa định cư, Vy sẽ là người giúp quý vị hiểu hơn đối với những người chưa có visa định cư mà muốn chuyển tiền thì như thế nào, thì chúng tôi vẫn có giải pháp dành cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.

- Cô Lê Hạnh Vy

Vâng cảm ơn chị Tuấn Anh, xin chào quý vị, mình là Lê Hạnh Vy là trưởng bộ phận chiến lược sản phẩm và quản lí tài sản của khối khách hàng cá nhân. Trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chắc quý vị đã nghe qua về chương trình định cư được giới thiệu bởi công ty AIMS và tiếp đó là những ưu đãi của khách hàng Premier và đến phiên Vy thì muốn giới thiệu kĩ hơn về 1 giải pháp dành cho doanh nhân đa quốc gia. Đó là tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài, đó là quyền lợi của khách hàng khi sử dụng giải pháp này cũng như là quy trình để có thể sử dụng giải pháp này với HSBC. Trước tiên thì khi chúng ta muốn mở một tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài và đặc biệt là trong tình huống mình đang apply một chương trình đầu tư ra nước ngoài nhưng trước đó chưa có VISA thì làm sao có thể chuyển tiền ra nước ngoài được. Trước mắt thì tài khoản vốn đầu tư ra

nước ngoài của HSBC sẽ có mục đích là hỗ trợ các kế hoạch dự án đầu tư ra nước ngoài và cùng quý vị sẽ khai mở cơ hội toàn cầu. Mục đích của tài khoản này sẽ có 2 mục đích chính, mục đích đầu tiên đó là sẽ giúp quý vị chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài và mục đích thứ hai đó là sau khi quý vị chuyển vốn đầu tư vào dự án đầu tư ra nước ngoài của mình rồi thì chắc chắn sẽ đến lúc mình nhận được lợi nhuận mà cái thu nhập hợp pháp từ dự án đầu tư này. Thì tài khoản này mở ra sẽ cho hai mục đích là vừa chuyển vốn đầu tư đi cũng như là nhận lợi nhuận mà thu nhập hợp pháp sau này từ dự án của chúng ta.

Tiếp đến chúng ta sẽ đi qua một chút về lợi ích của tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài dành cho khách hàng, chắc chắn là chúng ta ai cũng biết rồi đó là sẽ giúp cho chúng ta là những công dân Việt Nam sẽ có cơ hội toàn cầu và thông qua việc chúng ta có một giấy phép được cấp bởi cơ quan chức năng trong nước về việc được quyền được đầu tư vốn trực tiếp ra nước ngoài thì chúng ta sẽ được mở một tài khoản để tiến hành việc đầu tư. Thứ hai nữa là để đáp ứng được nhu cầu càng ngày càng cao của quý khách trong việc rót vốn trực tiếp vào dự án đầu tư nước ngoài của công dân Việt Nam. Và lợi ích cuối cùng dành cho khách hàng khi mở tài khoản vốn đầu tư nước ngoài đó là quý khách sẽ nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng cũng như công ty tư vấn đồng hành trong suốt quá trình từ chuẩn bị cho đến thực hiện việc đầu tư và điều hành tài khoản vốn chuyên dụng để mà chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất như mong muốn.

Đến đây thì mình muốn tiếp tục trao đổi thêm về tài khoản vốn đầu tư nước ngoài, vậy thì điều kiện tham gia để mở được vốn đầu tư ra nước ngoài là những điều kiện gì, điều kiện thì thật ra rất là đơn giản. Điều kiện đầu tiên, mình phải là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thứ hai quý khách phải là khách hàng Premier, có tài khoản hiện hữu và đặc biệt là có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài, cho nên điều kiện tham gia cũng rất là đơn giản. Về hồ sơ đăng kí, bởi vì đối với tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài thì việc mở tài khoản rất đơn giản giống như chị Tuấn Anh vừa mới trình bày rằng thời gian mở tài khoản thì nhanh chóng và gọn gàng tuy nhiên liên quan đến tài khoản này thì mình cần có một bộ hồ sơ đăng kí. Thì bộ hồ sơ đăng kí này không phải là bộ hồ sơ đăng kí với HSBC mà đó chính là bộ hồ sơ mà quý khách phải đăng kí với cơ quan có thẩm quyền. Thứ nhất là quý vị phải có giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài được cấp bởi cơ quan chức năng. Thứ hai là quý vị cần phải có giấy chứng nhận đăng kí giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Như vậy là liên quan đến việc này mình sẽ cần có 2 giấy chứng

nhận. Đặc biệt sẽ có những tình huống ví dụ như là quý vị đã đăng kí vốn đầu tư ra nước ngoài ở một ngân hàng khác rồi, nhưng vì một lí do nào đó mà quý vị nay lại muốn chuyển tài khoản đó qua HSBC thì câu trả lời ở đây là mình sẽ làm được việc đó. Tuy nhiên bên cạnh 2 giấy chứng nhận vừa nêu ra, thì quý vị cần bổ sung thêm. Thứ nhất là về bảng sao kê của tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài mà quý vị đã đăng kí tại ngân hàng khác trước đó. Tiếp đến là mình sẽ cần giấy xác nhận của tổ chức tín dụng mà đã mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài xác nhận rằng đây là tất cả các lịch sử giao dịch của tài khoản. Và cuối cùng sẽ cần phải có một cái hành động nữa là quý vị cần phải cập nhật lại giấy chứng nhận đăng kí giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với cơ quan cấp phép, lí do là ngay từ đầu khi mà quý vị đăng kí một giấy chứng nhận đăng kí giao dịch ngoại hối thì cơ quan cấp phép sẽ ghi tên ngân hàng mà quý vị chọn lựa, ví dụ là ngân hàng A. Thì khi mà quý vị chuyển qua ngân hàng HSBC thì động tác tiếp theo là mình cần phải quay lại cơ quan cấp phép để thay đổi tên ngân hàng duy trì tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài. Như vậy trong bộ hồ sơ đăng kí, đối với những khách hàng nào mà chưa bao giờ mở tài khoản vốn nước ngoài thì chỉ cần 2 tờ giấy đó thôi. Thứ nhất là giấy chứng nhận đăng kí đầu tư ra nước ngoài và giấy chứng nhận đăng kí giao dịch ngoại hối. Còn những khách hàng đã có tài khoản này rồi, đã có giấy tờ đầy đủ rồi nhưng nay lại muốn chuyển đổi ngân hàng thì sẽ cần phải có thêm một số hồ sơ khác để chứng minh cũng như đi cập nhật giấy phép của mình với cơ quan chức năng. Tiếp đến thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một chút về hoạt động của tài khoản này để quý vị có một cái nhìn tổng thể, hiểu rằng hoạt động của tài khoản này như thế nào, sẽ cần đòi hỏi những gì để hoạt động tài khoản này hiệu quả và đúng luật. Thứ nhất khi mà chúng ta mở ra được tài khoản này rồi thì mỗi khi làm giao dịch vào tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền ra tài khoản nói chung hoặc bất kì một giao dịch từ tiền vào và tiền ra thì chúng ta luôn luôn phải có một chứng từ hỗ trợ trước khi ngân hàng có thể thực hiện giao dịch đi vào hoặc đi ra tài khoản này. Thứ hai trong lúc ngân hàng làm giao dịch qua tài khoản thì chắc chắn sẽ phát sinh phí chuyển khoản hoặc phí giao dịch thì phí chuyển khoản này sẽ không có được quyền ghi bút toán vào trong tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài bởi vì tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài là một tài khoản chuyên dụng cho nên phí phát sinh này nó sẽ được ghi nợ vào tài khoản vãng lại mà quý vị đang có với ngân hàng HSBC. Một điểm thứ ba cần lưu ý trong hoạt động của tài khoản đó là khi chúng ta mở tài khoản ra thì đó là tài khoản ngoại tệ, ngoại tệ này sẽ là ngoại tệ gì, ngoại tệ này sẽ là đô Mỹ, Úc hay Canada sẽ hoàn toàn tùy thuộc trên giấy chứng nhận đăng kí đầu tư lúc mà quý vị đăng kí với

cơ quan chức năng. Cho nên việc mà ngân hàng mở ra được ngoại tệ nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào những quy định thông tin được ghi ra trên giấy chứng nhận đăng kí đầu tư.

Tiếp đến qua đến hoạt động về giao dịch của tài khoản thì thứ nhất để chuyển tiền vào trong tài khoản vốn này thì một điều tiên quyết đó là nguồn tiền phải được xác minh. Thì để xác minh được nguồn tiền phải đưa ra những chứng từ hỗ trợ cho việc xác minh nguồn tiền, ví dụ như là nguồn tiền từ lương, thanh lí tài sản. Nếu thanh lí tài sản thì mình cũng có những hợp đồng về mua bán nhà, ví dụ như vậy. Như vậy có nghĩa rằng là để chứng tên mình được nguồn tiền thì mình cần các chứng từ hỗ trợ cho các giao dịch này trước khi ngân hàng có thể thực hiện nghiệp vụ ghi có vào trong tài khoản. Tiếp đến để chuyển tiền từ tài khoản vốn ra dự án đầu tư nước ngoài thì mục đích chuyển khoản phải rất hợp lệ và theo đúng quy định của giấy phép của mình đã đăng kí trước đó cho nên là đối với món tiền mình chuyển ra thì thứ nhất là số tiền phải khớp, ngoại tệ phải khớp và thời gian chuyển ra phải rất khớp với những gì được quy định trên giấy phép. Và một điểm cần lưu ý nữa rằng là quy định cần phải kiểm tra tiền vào và tiền ra đối với tài khoản cho nên là đối với những lệnh chuyển khoản vào hoặc ra tài khoản vốn này sẽ được thực hiện bằng lệnh chuyển khoản tại quầy với mục đích rằng khi thực hiện tại quầy thì sẽ có các bạn Premier - chuyên viên quản lí tài khoản của khách hàng Premier sẽ có tại quầy để hỗ trợ kiểm tra cũng như là tư vấn về phân chứng từ cho quý vị.

Ở slide này thì mình muốn dừng lại một chút để cho quý vị thấy quy trình mở tài khoản, ở bước đầu tiên thì khi quý vị đưa ra yêu cầu mở tài khoản thì chắc chắn là mình phải nộp hồ sơ để ngân hàng xem xét xử lí hồ sơ, sau đó thì tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài sẽ được thiết lập ngay. Tuy nhiên tài khoản này sau khi được thiết lập thì sẽ tạm thời ngưng ở đó bởi vì quý vị sẽ cần có số tài khoản cũng như tên ngân hàng để điền vào giấy đăng kí với cơ quan sở tại trong việc cấp phép. Thì lúc đó thông tin và tài khoản đã có thì quý vị sẽ tiếp tục điền đơn hồ sơ đăng kí để làm việc với cơ quan chức năng, xin được giấy chứng nhận về hoạt động chuyển khoản ngoại hối liên quan đến dự án đầu tư nước ngoài của mình. Sau khi hồ sơ đăng kí xong và được cấp phép thì quý vị sẽ đi nộp lại cho ngân hàng bộ hồ sơ này để ngân hàng kiểm tra một lần cuối trước khi ngân hàng kích hoạt tài khoản, và để cho giao dịch của tài khoản được diễn ra. Thì như lúc này mình có chia sẻ thì tất cả mọi giao dịch tiền vào hoặc tiền ra luôn luôn cần đòi hỏi chứng từ để đảm bảo

rằng tất cả món tiền mình chuyển đi đều dành cho mục đích đầu tư vào dự án đầu tư nước ngoài đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Đây cũng chính là một giải pháp mà trong tình huống rằng quý vị đăng kí một chương trình đầu tư ở nước ngoài nhưng mình chưa có VISA thì làm sao để chuyển tiền ra nước ngoài thì với bài trình bày của mình sẽ giải quyết được vấn đề làm sao để chuyển tiền ra nước ngoài một cách hợp lí hợp lệ mà vẫn tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu quý vị có thêm những câu hỏi nào thì tiếp đến khi đến phần hỏi và đáp thì chúng ta sẽ đi sâu hơn và mình cũng rất vinh dự được trả lời những câu hỏi liên quan. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.